

## แบบรายงานผล

### การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

นโยบายการตรวจฯ : การลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง

#### ๒.๖ : ผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)

๑) การวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)

จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่ประกอบอาชีพหลากหลาย เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ใหญ่ เล็ก มากมาย มีภาคเกษตรกรรม การทำนาข้าว การเลี้ยงไก่ ซึ่งสภาพท้องถิ่นเช่นนี้ จึงทำให้สถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน โดยคำนึงผู้เรียนเรียนรู้และ สามารถปฏิบัติงานได้ตามศักยภาพ เรียนรู้อาชีพที่ตนสนใจ หรือสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นการ ฝึกอาชีพส่วนหนึ่ง และมีรายได้ระหว่างเรียน แต่ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนจบแล้วจะมีงานทำ แต่อาจ สามารถนำความรู้ ขณะเรียนในระดับขั้นพื้นฐานไปสร้างอาชีพได้ สำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผู้เรียนจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนชอบและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้โดนสถานศึกษาจะมีสถาน ประกอบการเป็นที่ฝึกงานเรียนแบบทวิภาคี

๒) ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ตามจุดเน้นที่ ๒.๖

๒.๑) การดำเนินการยกระดับศักยภาพทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับ มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการ Reskill , Upskill

สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดสระบุรีได้มีการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพ โดยได้การจัดทำแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการเพื่อสอดคล้องกับบริบทสถานประกอบการ และได้จัด หลักสูตรระยะสั้นเพื่อเป็นการ Reskill, Upskill ให้กับพนักงานในสถานประกอบการ โดยส่งเสริมให้เกิดความ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการที่คิดว่าเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) มีการ ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายและสถานประกอบการ และทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานประกอบการกับสถานศึกษา การฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญใน วิชาชีพ การสร้างจิตอาสาการให้บริการชุมชน ด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด การศึกษาทุกระดับและส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง อาชีพและรายได้ที่เหมาะสม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน “เสริมสร้างจิตสำนึกใน การเป็นผู้ประกอบการ” กิจกรรมโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา “อบรม การเขียนแผนธุรกิจ” สร้างแรงขับเคลื่อนให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้การทำธุรกิจ และการทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย ฝึกให้ผู้เรียน ใช้จ่ายอย่างประหยัด กิจกรรมโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน อาชีวศึกษา “การประเมินแผนธุรกิจ” พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้การแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างแรงบันดาลใจใน การทำธุรกิจผู้เรียน มีการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มีหลักสูตรที่หลากหลายตรงกับความต้องการของ ผู้เรียน จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มสนใจ ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง ชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป และ หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ (Learn to Earn) ๓๘๖ คน นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ จำนวน ๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๒ มีการวางแผนให้

ดำเนินการจัดทำห้องแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OCC (ผลิตภัณฑ์จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) เพื่อให้ผู้เรียน ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป สามารถเรียนรู้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านไลฟ์สดได้

๒.๒) การอบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) เพิ่มสมรรถนะ (Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill)

สถานศึกษาได้อบรมอาชีพเสริมในชุมชน เพื่อการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) เพิ่มสมรรถนะ (Upskill) และทบทวนทักษะ (Reskill) ในรูปแบบออกศูนย์ Fixit center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างทักษะ สมรรถนะใหม่และทบทวนทักษะเดิมร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายชุมชน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา “ศึกษาดูงาน” เพื่อให้ให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กับชุมชน และศึกษาการสร้างอาชีพเสริมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีการสำรวจความต้องการของผู้เรียน จัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน มีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อให้ทันสมัย

๓) รูปแบบ แนวทาง หรือนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน



แอปพลิเคชัน “ช่างอาชีพะ” Fix It Center ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการ การสอนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยไม่ต้องนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาที่ศูนย์บริการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับสภาพ สังคม และวิถีชีวิตยุคใหม่ (New Normal) สร้างความมั่นใจการใช้บริการช่างอาชีพะ และยังเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้เรียน ที่ใช้ทักษะจากการลงมือปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน **โดยได้ ทำความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี กับ บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ**

โครงการสร้างช่างชุมชน ๑ วิทยาลัย ๑ ช่างชุมชน ของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (R-cheewa Fix it Center) ในหัวข้อเรื่อง การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อส่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน และ ส่งเสริมอาชีพช่างในชุมชน โดยได้รับเกียรติจากนายทินกร บุญसान นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองโรง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางศรีภัทรา ร่มพุดตา ผอ. รพ. สด. หนองโรง อสม. หนองโรง นายประเสริฐ ม่วงจีบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้านตำบลหนองโรง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

\*\*\*\*\*